



าเนา)

บ้านเอะนาค ชนบุรี

๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕

ข้าพเจ้า นายพันตำรวจเอกพระยาประสงค์สรรพากร (ชวง เอะนาค) อายุ ๓๒ ปี ชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐๓ ตำบลวัดกัลยาณ์ อำเภอเมือง จังหวัดธนบุรี ขอทูลอภัยคำทำผิดนัยกรรมเป็นคำสั่งเกิดขาดใจว่า บัดนี้อายุข้าพเจ้าล่วงเข้าวัยชราภาพมากแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าชีวิตและสิ่งบารุงร่างกายไม่เป็นสิ่งจริง ยั่งยืนและเที่ยงธรรม อาจแตกดับลงเวลาใดก็ได้ โดยไม่มีกำหนดแน่นอน ข้าพเจ้าเกรงว่าถ้าข้าพเจ้าสิ้นบุญขึ้นมาแล้วจะเกิดมีกรณีวิวาทกันขึ้นระหว่างทายาทของข้าพเจ้า ทั้งชาย เกี่ยวแก่ทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้าอันมิชอบต่อความความจำนงครุฑประสงค์ของข้าพเจ้า ฉะนั้น เมื่อข้าพเจ้าวายชนม์ดวงดับไป บรรดาทรัพย์สินสมบัติของข้าพเจ้า ซึ่งเป็สิ่งหาวิมทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ให้จัดการดังต่อไปนี้

(๑). อีกและเรื่องกับที่ดินสวนตามโฉนดหมายเลขที่ ๒๕๔๓ ตำบลริมคลองบางลำไย อำเภอดุสิต จังหวัดธนบุรีนั้น ข้าพเจ้าประสงค์จะให้นางสาวประยูร เอะนาค บุตรสาวข้าพเจ้า โดยให้เก็บผลรายได้จากที่ดินสวนนี้เป็นส่วนของนางสาวประยูร เอะนาค ผู้เดียว แต่ห้ามมิให้มีการจำหน่ายหรือทำการอย่างใด ๆ ในกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนนั้นตกทอดไป เป็นของผู้อื่น นอกจากระหว่างผู้มีสิทธิรับมรดกด้วยกันรับชื่อชายสิทธิในการเก็บผลประโยชน์และอาศัยอยู่ เว้นไว้แต่จะมีเหตุจำเป็นหรือฉักของอันแท้จริงซึ่งไม่มีทางอื่นใดจะแก้ไขได้แล้ว ในกรณีเช่นที่ว่าจะคงได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากบรรดาผู้มีสิทธิรับมรดก พร้อมกับคณะกรรมการจัดการมรดกข้าพเจ้ารวมกันเป็นเอกฉันท์ก่อน จึงจะจำหน่ายรายรายใด ส่วนที่ดินที่ไม่มีอุปสรรคอันใดซึ่งจำต้องเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น และในเมื่อนางสาวประยูร เอะนาค วายชนม์แล้วหากแต่ที่ดินนั้นยังคงอยู่ไม่มีผู้มีสิทธิรับมรดก ข้าพเจ้าคนใดที่สามารถหรือสมควรจะปกครองอาศัยอยู่ได้ควยก็สืบไป ก็ให้ถวาวัดคองถาราม หรือยกให้แก่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถานที่ศึกษาวิชาสำหรับกุลบุตรและกุลธิดาคณะนักเรียนที่เหมาะสม



สงวนลิขสิทธิ์ ๒๔๙๕

(๒). เรือนเครื่องรับฝากกระดานพร้อมกับครัว ๑ หลัง และยุ้งฉาง ๑ หลัง
 หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์และสังกะสี ซึ่งปลูกไว้ในที่ดินนาข้าวลี้แยกท้ายยาว คลอง
 ประเวศบุรีรมย์ฝั่งใต้ รวมทั้งทรัพย์สินเครื่องมืยวดยานสัตว์พาหนะใช้ในการทำนา
 ซึ่งมีอยู่ประจำสำหรับบ้านนั้นทั้งหมด และเครื่องภาชนะต่าง ๆ ซึ่งอยู่ที่บ้านจังหวัดธนบุรี
 ทรัพย์เจ้าแบ่งยกให้นางสนิ่ง ชลระมอม บุฉักการนา และเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค
 บุตรบุญธรรมทรัพย์เจ้าส่วนหนึ่ง โดยคิดประมาณราคาปริมาณทรัพย์สินที่กล่าวนี้ให้ นาง
 สนิ่ง ชลระมอม ๒/๓ ส่วน เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ๑/๓ ส่วน และให้กำหนด
 คีราคาทรัพย์สินนั้นแบ่งให้เป็นการเหมาะสมอย่างเที่ยงธรรม เว้นไว้แต่ยุ้งฉางใหญ่
 มีสิทธิ์รับมรดกโคอาศรัยใช้ในการ เก็บรักษาข้าวค้ำเขานารวมกันไปพลางก่อนจนกว่า
 จะหมดความจำเป็นโดยช่วยกันออกตามูรณะตามความผลรายไค่มากหรือน้อยที่กำหนดไว้
 ให้ นอกจากนั้นทรัพย์เจ้ายกสิ่งของทองคำรูปพรรณและทรัพย์สินอย่างอื่นให้แก่ นางสนิ่ง
 ชลระมอม เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาคอีกต่างหากเป็นส่วนโดยจะ เพาะของแต่ละ
 คน ทั้งนี้ยังมีแจ้งอยู่ในบัญชีหมายเลข ๑, ๒ และ ๓ ซึ่งติดแนบข้างท้ายหนังสือพิพัตกรรม
 นี้แล้ว

(๓). บรรดาทรัพย์สินของทรัพย์เจ้าซึ่งเป็นสิ่งหาทรัพย์สินนอกจากที่กำหนด แบ่ง
 ยกให้นางสนิ่ง ชลระมอม และเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ที่กล่าวแล้วนั้น ยังมีอีก
 เท่าใด ทรัพย์เจ้ายกให้นางสาวประยูร เอกะนาค หมกทั้งสิ้น เว้นไว้แต่กรมเขี้ยวเงิน
 ใหญ่ ๑ ชิ้น กับโฉมกิ่ง กว ๑ พวง ทรัพย์เจ้าอุทิศถวายวัดคอนงคาราม ชมให้เป็นเสนา
 สะสงฆประจำอุโบสถและโฉมกิ่งแก้วให้คิดแขวนไว้ในอุโบสถเป็นพระพุทธรูชา ส่วนเครื่อง
 ฉายครา ถาดที่นำชาถวายบันเล็กและใหญ่ ให้จัดเป็นชุดทั้งถาดถวายบันแบ่งทำบุญถวาย
 พระสงฆ์ในการฉาปนกิจทรัพย์เจ้า และให้นางสาวประยูร เอกะนาคเอาไวโซสวนตัว
 ความความต้องการ

(๔). ที่ดินนาข้าวลี้แยกท้ายยาว คลองประเวศบุรีรมย์ฝั่งใต้และฝั่งเหนือ
 ความโฉนดหมายเลขที่ ๑๐๔๔ และ เลขที่ ๑๐๔๖ รวมเนื้อที่ ๕๕๒ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา
 ทรัพย์เจ้าอุทิศถวายแก่วัดคอนงคาราม เป็นศาสนะสมบัติ โดยมีเงื่อนไขระหว่างที่ทรัพย์เจ้า
 ดำรงชีวิตอยู่ ทรัพย์เจ้าหรืออาศรัยอยู่ในที่ดินนาอันเก็บผลรายไคเป็นเครื่องครองชีพไปพลาง
 ก่อน เมื่อทรัพย์เจ้าสิ้นบุญหาไม่แล้วให้แบ่งผลรายไคเป็น ๓ ส่วน ให้วัดคอนงคารามเป็น
 รายไคสมทบทุนเอกะนาคมูลนิธิ บำรุงพระพุทธรูศาสนาในคานการศาสนะศึกษา การศิลา
 บูปถัมภ์และการปฏิสังขรณ์พระอาราม ๑ ส่วน ให้นางสาวประยูร เอกะนาค และนาง

นางสัน สังข์ระฆัง ๒ ส่วน นางสาวแหยม เอกะนาค และเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ๑ ส่วน ขอได้เลี้ยงชีพไป และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินนานี้ได้บางส่วน ตามสมควร การแบ่งมรดกได้จากที่ดินนานี้ ให้มีกำหนดแบ่งปันกันปีละ ๑ ครั้ง หรือ ตามคราวที่เก็บผลรายได้มาแบ่งครั้งคราวสุดแต่กรณีสมควร

(๕). มรดกได้อีกอย่างอื่นหรือสิทธิของข้าพเจ้าอันจะได้อีกซึ่งมรดกได้อีกคือ ยอดเงินสดทั้งหมด ให้แบ่งเป็น ๕ ส่วน ยกให้นางสาวประยูร เอกะนาค ๒ ส่วน นางสัน สังข์ระฆัง ๑ ส่วน นางสาวแหยม เอกะนาค และเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ๑/๒ ส่วน ซึ่งเงินไว้แต่เงินบ้านนาที่ทางราชการค้ำชดให้ทายาท หลังจากข้าพเจ้า วายชนม์แล้ว ให้เด็กชายเทียมเทพเอกะนาคเป็นผู้รับในนามของเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค คนเดียว ถ้าทางราชการกำหนดอัตราจ่ายให้เดือนละ ๕๒๕ บาท ก็ให้แบ่งเป็น ๕ ส่วน ให้นางสาวประยูร เอกะนาค ๒ ส่วน นางสาวสัน สังข์ระฆัง ๑ ส่วน เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ๒ ส่วน แต่ถ้าวางราชการจ่ายให้ไม่ถึงเดือนละ ๕๒๕ บาท ให้ลดส่วนแบ่ง ตามปริมาณเงินบ้านนาที่ได้รับ และอย่างไรก็ให้เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ได้มีเงิน ใช้จ่ายในการศึกษาวิชาให้เพียงพออย่างน้อยตั้งแต่เดือนละ ๓๐๐ บาท เหลือจากนั้นให้ นางประยูร เอกะนาค และนางสัน สังข์ระฆัง ตามส่วนที่กล่าวนั้นพอสมควร

(๖). ให้เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งปันมรดกได้จาก ที่ดินนา เพียงระหว่างอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ และการศึกษาวิชาอยู่ในความสนใจอัน หมั่นเพียร ยังไม่สำเร็จขั้นสูงสุดชั้นปริญญามหาวิทยาลัย และยังไม่ทำการสมรสอันชอบ ความกฎหมายโดยลำดับ เมื่อเด็กชายเทียมเทพเอกะนาค ได้อ่านสภาวะการเงินอัน ครอบคลุมทั้ง ๓ ประการนี้แล้ว หรือก่อนที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ และการศึกษาวิชายังไม่ สำเร็จถึงขั้นสูงสุดชั้นปริญญามหาวิทยาลัยแต่ได้ทำการสมรสก็ดี ให้คงสิทธิรับมรดกข้าพเจ้า ที่กำหนดแบ่งปันไว้ให้ตามที่กล่าวจากมรดกได้จากที่ดินนาเสีย ให้มรดกได้อีกส่วนของเด็กชาย เทียมเทพ เอกะนาคนั้น สหพยอมออกเงินมรดกได้อีกหักออกแก่วัดคองคาราม และบุคคลผู้มี สิทธิรับมรดกข้าพเจ้าคนอื่น ๆ เฉลี่ยแบ่งปันกัน ตามส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือพิมพ์กรรมนี้

(๗). ผู้มีสิทธิรับมรดกข้าพเจ้าจะโอนทรัพย์สิน และมรดกได้อื่นหรือสิทธิอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ได้รับจากทางมรดกข้าพเจ้านั้นยกออกไปยังทายาทของตนหรือแบ่งปันให้ และจำ นองจำหน่ายขายเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหาได้ไม่นอกจากในการครองชีพของแต่ละคนเอง ตามปกติ อันชอบด้วยวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้า และมีให้เป็นภาระผูกพันกับหนี้สินของผู้ มีสิทธิรับมรดกที่มีอยู่ก่อนเดิม หรือก่อให้เกิดมีขึ้นหลังจาก การระงับกรรมข้าพเจ้าแล้ว เขา

มาแลกขงเกี้ยวขงแกทพษัมรดก ราชเจ้าที่กำหนคแบ่งไว้ ซึ่งได้รับไปแล้ว หรือยัง
 ไม่ได้รับส่วนหนึ่งส่วนใดนั้น เป็นอันขาด หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิรับมรดกคนใดมีหนี้สินล้นพ้น
 ตัว จนไม่สามารถจะชำระหนี้ของตนเองให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยได้ครบใจ ก็ให้ถือว่าผู้นั้น
 อยู่ในลักษณะบุคคล ที่ราชเจ้าในสิ่งปรารภจะให้รับทรัพย์มรดก ว่างคสิทธิในการรับมรดก
 ราชเจ้าเสีย โดยปราศจากเงื่อนไขข้อข้างใดอื่น

(๘). ทรัพย์สินของราชเจ้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นผลรายได้ที่เนื่องจาก
 อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิใด ๆ ของราชเจ้าที่ผู้รับมรดกได้รับส่วนแบ่งกันไปแล้วหรือมีสิทธิ
 รับอยู่ก็ดี เมื่อหมดสิทธิในการรับมรดกโดยการมรณะกรรม หรือด้วยประการใด ๆ ก็ดี
 ให้ทรัพย์สินสิทธิและผลรายได้ที่รับส่วนแบ่งกันไปเป็นเครื่องครองชีพของแต่ละคนนั้น หาก
 ยังคงยังมีเหลืออยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใด ตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าปรากฏว่าถูก
 ยักยอกหรือแกล้งจำหน่ายขายไป โดยไม่ชอบธรรมด้วยเหตุมิจำเป็น มิควักดูประสงค์
 ของราชเจ้าแล้ว ของให้รับส่วนแบ่งในราคาตกทอดแล้ว ของการามกับบุคคลผู้มีสิทธิอยู่
 แบ่งปันกัน อนุโลมตามส่วนผลรายได้จากที่ดินนา ซึ่งกำหนดไว้ให้ปันเป็นลำดับไป

(๙). ผู้รับมรดกที่มีสิทธิในทรัพย์สินร่วมสิ่งเดียวกัน หรือที่มีผลสืบเนื่องตกทอดแก่
 กันก็ดี ถ้าผู้ใดมีความจำเป็นประสงค์จะจำหน่ายขายส่วนของตน โดยชอบด้วยถ้อยคำ
 สิ่งทีให้ไว้เป็นเครื่องครองชีพ หรือเพื่อจะเป็นทุนประกอบการแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มพูน
 ชุมักใจ แต่ถ้ามั่วว่าทรัพย์สินนั้นเพียงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งรวมกัน มีค่าราคาเงินตั้งแต่หนึ่ง
 รอยบาทจะคงได้รับความยินยอมเห็นชอบด้วยจากบรรดาผู้มีสิทธิรับมรดกที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
 จึงทำก็ได้ และให้จำหน่ายขายหรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้มีสิทธิรับมรดกในราคา
 อย่างค่า ให้ทรัพย์สินนั้นตกทอดแก่กันตามลำดับ จนถึงว่ากองการามให้ใครจำหน่ายซื้อขาย
 ในราคาขอสมควร ถ้าว่าผู้มีสิทธิรับมรดกไม่ยินยอมรับจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนไว้ จึงให้
 จำนองจำหน่ายขายแก่คนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น

(๑๐). ฉะเพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่ควรเป็นอนุสรณ์สำหรับตระกูลอันเป็นที่รักมิให้
 จำนองจำหน่ายขายให้แก่ผู้อื่น นอกจากผู้มีสิทธิจะไว้บตกทอดทางมรดกที่ราชเจ้า คือ
 แหวนทองคำยกฝังเพชรลูกน้ำราวบริสุทธิ์ • เม็ดหนัก ๓ กาทริคเศษ • วงแหวนทองคำ
 ยกฝังเพชรลูกน้ำสีชมพูออน • เม็ด มีนิลสีน้ำเงินแก่ และเพชรลูกขนาดเล็กกลมรูปถ้วย
 รูปหัวใจ • วงแหวนทองคำยกฝังเพชรน้ำตะกั่วคัต หรือเป็นสีน้ำเงินออน • เม็ดหนัก
 ประมาณ ๗๕ สตางค์ (๗๕/๑๐๐ ของ ๑ กาทริค) • วง และดอกเต็กรูปราชเจ้ากรอม
 ทองคำหน้าเงินฝังเพชรลูกโพริน ทับทิมและมรกตทั้งเบ็ย • อันสุกท้ายเมือจะจำหน่าย

ชาย โดยความยินยอมเห็นชอบพร้อมกันกับผู้สืบทอดทรัพย์สินรับมรดกแล้วขายรายได้ แค่มรดกได้จากนั้นจะแบ่งเอาไปใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดในทางอื่น อันมิใช่เป็นและสำคัญหรือเป็นประโยชน์อย่างอื่น หนึ่งแล้วก็ให้ตกทอดแก่วงศ์องการามทั้งหมด สืบพหุพหูเอกะนามคุณนิริรวมกับมรดก รายได้โดยอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง

(๑๑). ในการแบ่งปันเงินมรดกได้เกิดจากที่ดินนา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่อองการาม มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งปันด้วย ขอให้วงศ์องการามได้แต่งตั้งให้ผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ เข้าร่วมกับคณะกรรมการจัดการมรดกคน ๑ หรือ ๒ คน สุดแต่กรณีตามความจำเป็น ให้มีฐานะหน้าที่แสดงความเห็นคู่เดียวกัน ในอันที่จะปฏิบัติการไป เป็นไปเป็นระเบียบเกี่ยวกับมรดกได้จากที่ดินนาอันโดยจะเพาะ เพื่อให้การดำเนินไปอย่างเรียบร้อยชอบด้วยเหตุผลและสิ่งเที่ยงธรรม ตลอดจนการกำหนดราคาซื้อขายเป็นมรดกได้ให้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการนั้น พร้อมกับผู้มีสิทธิรับมรดกในอัตราอันสมควร

(๑๒). เมื่อจากคณะกรรมการจัดการมรดกหาพเจ้า หรือผู้ใดคนหนึ่งคณะกรรมการจัดการมรดกได้แต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน โดยความยินยอมเห็นชอบของผู้สืบทอดทรัพย์สินรับมรดก ให้จัดหาเรียกคนเช่าเช่ามาเต็มตามเนื้อที่ ทำสัญญาให้เช่าและเก็บค่าเช่ามา หรือทำการอย่างอื่นใดต้องสละเวลาเพื่อเก็บมรดกได้มากให้หักค่าภาษีบำรุงท้องที่ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ความปริมาณที่จำเป็นจ่ายจริงออกแล้ว คงเหลือเป็นจำนวนสุทธิเท่าใด ให้หักเป็นค่าช่วยการแก่คณะกรรมการจัดการมรดก หรือผู้ที่แต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนร่วมกัน ตามแต่กรณีร้อยละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และแล้วแบ่งให้วงศ์องการามและผู้สืบทอดทรัพย์สินรับมรดกไป การชำระเราพเจ้าให้คณะกรรมการจัดการมรดก กับผู้มีสิทธิรับมรดกหาพเจ้ากำหนดวงเงินไว้สำหรับใช้จ่าย ในการดำเนินกิจให้พอเหมาะสมควรแก่พเจ้า จากเงินรายหนึ่งรายได้ที่มีอยู่เสียก่อนจะแบ่งปันส่วนให้ผู้สืบทอดไป

(๑๓). ถ้าคณะกรรมการจัดการมรดกคนใดขาด โดยบอกลาออกจากหน้าที่ หรือวายนมเสียก็ หรือควยเหตุประการใด ๆ ก็ดี ซึ่งไม่สามารถจะปฏิบัติการได้ชั่วคราวหรืออีกต่อไปแล้ว ให้กรรมการจัดการมรดกที่คงปฏิบัติหน้าที่อยู่กับผู้สืบทอดทรัพย์สินรับมรดก ขอเชิญผู้สมควรเป็นกรรมการแต่งตั้งขึ้นแทนชั่วคราว หรือถาวรสุดแต่กรณี ให้ครบจำนวนคณะกรรมการจัดการมรดกอย่างน้อยตั้งแต่ ๕ คน ซึ่งจนเป็นองค์การประชุมได้ ในกรณีการพิจารณาลงมติปัญหาข้อหนึ่งข้อใด โดยอาศัยเสียงของกรรมการที่เห็นสอดคล้องกันส่วนมาก เป็นคำสั่งชี้ขาด อนึ่งถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งกรรมการจัดการมรดก เพิ่มขึ้นจากจำนวนเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก กิจทางการ กิจเท่าใดควยความยินยอมของผู้สืบทอดทรัพย์สินรับมรดก เห็น

ขอพรอมกันว่าจะแต่งตั้งผู้ใด

(๑๔). เงินรายได้ที่ข้าพเจ้าแบ่งให้เป็นส่วนนางสาวแหยม เอกะนาค หรือ
ทรัพย์สินมรดกที่ข้าพเจ้ายกให้ เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค กิติ เงินมรดกที่ข้าพเจ้าแบ่งให้
นางสาวแหยม เอกะนาค นั้น นางสาวแหยมเอกะนาค เป็นผู้ไร้ความสามารถ ให้นาง
สาวประยูร เอกะนาค เป็นผู้พิทักษ์นางสาวแหยม เอกะนาค เก็บเงินมรดกที่ข้าพเจ้าแบ่งให้
นางสาวแหยม เอกะนาค ไว้ สำหรับใช้จ่ายให้นางสาวแหยม เอกะนาค โดยผู้พิทักษ์คัดลอก
ส่วนรองเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค ซึ่งเป็นทรัพย์สินละเพาะที่แบ่งยกให้เมื่ออยู่ในตึกนอกจาก
เงินสด ก็ให้นางสาวประยูร เอกะนาค และนางสน ตั้งชดะมอม ร่วมกันช่วยเก็บรักษาไว้
ก่อนและในระหว่างที่เด็กชายเทียมเทพ เอกะนาคกำลังศึกษาวิชาอยู่นั้น ให้เด็กชายเทียมเทพ
เอกะนาค ได้อาศัยอยู่ในตึก จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาและทำการสมรสเป็นหลักฐาน
แล้ว จึงมอบทรัพย์สินนั้นให้รับไป แต่เงินรายได้เป็นเงินสดของเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค
ให้นำฝากไว้ ings ออมสินในนามของเด็กชายเทียมเทพ เอกะนาค เป็นผู้ฝากในประเภท
ประจำปี หรือ เพื่อเรียกถอนจ่ายไ้ตามสมควรแก่ความจำเป็น อันชอบด้วยควา เห็นของ
นางสาวประยูร เอกะนาค และนางสน ตั้งชดะมอม

(๑๕). ผู้พิทักษ์มรดกข้าพเจ้าทั้ง ๓ วรรคระวางประพฤตินให้เป็นคนดี มีจริยา
มรรยาทสภาพเรียบร้อย ของความดีวัจนะธรรมและศีลธรรมทุกประการ เชื้ออยู่ยั้ง
โอาสทั้งส่วนของข้าพเจ้า และมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีเคารพนับถือข้าพเจ้า ใน
ระหว่างที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ละทิ้งข้าพเจ้าไป ทั้งจะไม่ทำการอย่างใด ๆ ทั้งจาก
ข้าพเจ้าวายชนม์แล้วให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง ตลอดจนเกียรติของข้าพเจ้า
ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองอบรมคนนั้นมาด้วย นอกจากนี้ไม่ประพฤตินมีหนี้สินเป็นพันธุกรรม
เข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้า ซึ่งกำหนดแบ่งไว้ให้หรือที่รับส่วนแบ่งนั้นไปแล้ว
ซึ่งยกให้โดยเจตนาจ้างบุคคลสำหรับการครองชีพ และไม่ทำการอย่างอื่นใดควยอกุศลโดย
ผลิตเสียงเงินในวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าดังที่กล่าว เพื่อประโยชน์ใจในการรับทรัพย์สิน
มรดกข้าพเจ้าเป็นอันขาด

(๑๖). ผู้พิทักษ์มรดกข้าพเจ้าคนใดทำการละเมิดฝ่าฝืน ไม่เคารพปฏิบัติตาม
ความชอบหนึ่งข้อใด ซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ นั่นคือพันธุกรรมนี้ หรือก่อเหตุให้เกิดวิวาทฟ้อง
กันขึ้นเป็นคดียังโรงศาล เกี่ยวถกทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้าก็ อันไม่คงตามจุดจ้างบุคคลความ
ประสงค์ของข้าพเจ้า ในเมื่ออำนาจกรรมการจัดการมรดกได้พิจารณากรณี แลแนะนำให้เจรจา
แสวงหาอุทงทางการเมืองตกลงกันโดยสันติวิธีแล้วไม่เชื่อฟัง ก็ให้ถือว่าผู้ทำการละเมิดคำสั่ง

ข้าพเจ้าควยประการใด ชาติ ดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นนี้ หรือผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดวิวาทกัน นำคดีไปฟ้องยังโรงศาลนั้น หมดสิทธิในการรับทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิง

(๑๓). ในกรณีที่มีผู้สืบทอดมรดกประหลาดคิด โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้าพเจ้า เช่นที่ว่ามานี้ ย่อมเป็นการแสดงให้ตระหนักเห็นว่า เป็นบุคคลเนรคุณ ขาดความเคารพ การระเคารพนับถือข้าพเจ้า ซึ่งมีบังคับให้รับทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้าแต่คนเดียวเลย หากมีทางเรียกคืนทรัพย์สินที่แบ่งให้รับไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนใดโลกก็ให้เรียกคืน เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งปฏิธานไว้ปลงใจยกทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้าให้แก่ผู้ที่มีฐานะลักษณะดังนั้น อนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้สืบทอดมรดกคนใดกลางจ่าหน้าชายหรือเปลี่ยนแก่สภาพและย้ายทรัพย์สินมรดก ซึ่งอยู่ในความครอบครองของแต่ละคนไปโดยทางมิชอบ นึกค่อวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าแล้วไซ้ นอกจากจะงกสิทธิรับมรดกเสีย ก็ให้รับส่วนองค์ที่จัดการทรัพย์สินนั้นด้วย และห้ามผู้ใดลงคและเบียดสิทธิรับมรดกข้าพเจ้า หรือผู้ใดใ้ระบุชื่อไว้ให้มีสิทธิรับมรดกตามหนังสือพินัยกรรมนี้ เข้ามาเกี่ยวข้องแก่ทรัพย์สินมรดกข้าพเจ้าเป็นอันขาด

(ลงนาม) พ.ศ.อ. พระยาประสงคสรพรพการ ผู้ทำพินัยกรรม
หนังสือพินัยกรรมนี้โดยทั้งสิ้น ๓ ฉบับ ขอความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้านายพันตำรวจเอกพระยาประสงคสรพรพการ ผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้เรียบเรียงเขียนเอง มีรอยนุบสลายโดยฉะเพาะ ฉบับนี้ ๕ แห่ง และขีดฆ่า ๓ แห่ง ไม่มีคัดเติมประการใด ข้าพเจ้าเก็บรักษาไว้ ๑ ฉบับ และจดทะเบียนไว้ ณ ที่ทำการอำเภอธนบุรี ๑ ฉบับ

อนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้ามีสุขภาพอนามัยเป็นปกติไม่มีอาการป่วยเจ็บและสติเห็นเพื่อนอย่างไร

(ลงนาม) พ.ศ.อ. พระยาประสงคสรพรพการ ผู้เรียบเรียงเขียน

สำเนาอันถูกต้อง

กรรมการและเลขาญการ